



ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นบุรี เขต ๒  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ ด้วยการสัมภาษณ์  
นักศึกษาคณะครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๑  
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นบุรี เขต ๒ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาคณะครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบที่ ๑) ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกำหนดรับสมัครในวันที่ ๙-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และกำหนดประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ ด้วยการสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครและตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้สมัครเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ ด้วยการสัมภาษณ์ นักศึกษาคณะครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๑ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอียดดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ การคัดเลือก นักศึกษาคณะครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๑ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๒ ราย โดยแยกตามกลุ่มวิชา/หรือทาง/หรือสาขาวิชาเอก ตามบัญชีรายชื่อ ดังนี้

ที่	ชื่อ-สกุล	กลุ่มวิชา/หรือทาง/หรือสาขาวิชาเอก	หมายเหตุ
๑	นางสาวรุจิรัตน์ เลยะกุล	ปฐมวัย	
๒	นายจิรณัฐ มานะโกคิน	คณิตศาสตร์	

๒. กำหนดวัน เวลา การสอบ การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นบุรี เขต ๒ โดยมีองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมิน ดังนี้

ที่	องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด	คะแนน	กรอบการพิจารณา
๑	ประวัติส่วนตัวและการศึกษา	๒๐ คะแนน	พิจารณาจากการตอบคำถามและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา
๒	บุคลิกภาพ ท่วงท่าวาจา	๑๐ คะแนน	พิจารณาจากการแต่งกาย กริยาท่าทาง การสื่อสาร
๓	วุฒิภาวะทางอารมณ์	๑๐ คะแนน	พิจารณาจากการตอบคำถาม และการสื่อสาร
๔	การมีปฏิสัมพันธ์ไหวพริบ	๑๐ คะแนน	พิจารณาจากการประมวลการตอบคำถาม โดยมีหลักคิดและวิธีแก้ปัญหาในเชิงบวก สามารถอธิบาย หลักคิดและวิธีแก้ปัญหานั้นให้เป็นที่ยอมรับได้

๓. เอกสารที่ต้องนำไปในวันประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ ผู้เข้ารับการประเมินต้องนำบัตรประจำตัวสอบ ไปแสดงควบคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ ฉบับจริง ซึ่งมีรูปถ่าย และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ที่ยังไม่หมดอายุ มาแสดงตนในวันสอบ


๔. ผู้เข้ารับการประเมินต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม

๕. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นนทบุรี เขต ๒ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ คัดเลือก ภายในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ทางเว็บไซต์ <http://nonedu๒.net/> หรือ <https://www.facebook.com/nonedu๒> ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นนทบุรี เขต ๒

ทั้งนี้ ถือเป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องติดตามข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ หรือประกาศอื่นที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นนทบุรี เขต ๒ จะประชาสัมพันธ์ หรือประกาศเพิ่มเติมต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

  
(นายเทวัน พอใจ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นนทบุรี เขต ๒  
อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นนทบุรี เขต ๒  
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นนทบุรี เขต ๒